



Title :	"อ้อบ" ไม้เอาชะเอียง พญกษัตรวง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 487 หน้า 6
Date :	ปีที่แรก เดือน พฤศจิกายน 2556

ม้อเอ ่าง ทรวง

าคมที่ผ่านมา มี
งประเทศไทย
ัดขึ้น ณ อาคาร
(C5) มพล.โดยมี
กรบติมหาวิท-
ในฐานะประธาน
ประชุม ซึ่งการ
ประเด็นต่างๆ ไม่



คัดเลือกบุคคลเข้า
ในระบบบรรทัด
หรือข้อเสนอเกี่ยว
มศึกษาออกจาก
กระทรวงอุดม

ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาเป็น
กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย ซึ่ง ศ.พิเศษ
ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ก็เห็นด้วย แต่เสนอว่า
ควรเป็นการตั้งทบวงอุดมศึกษามีอิสระเต็มที่
ภายใต้ ศธ.จะมีความเป็นไปได้มากกว่า ว่า
ยังไม่อยากให้พูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้าง
ศธ.ในเวลานี้ เพราะตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ก็
เห็นชัดแล้วว่าการเน้นเรื่องปรับโครงสร้างถือ
เป็นความบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิรูป
การศึกษา ฉะนั้น ตนคิดว่าขณะนี้ควรจะมาหา

รื้อกันก่อนว่าจะจัดการอุดมศึกษาอย่างไรให้
มีคุณภาพ ทั้งในเรื่องการวิจัยและผลิตบัณฑิต
จากนั้นจึงไปสู่ประเด็นว่ามีความจำเป็นอย่าง
ไรที่จะต้องปรับโครงสร้าง ซึ่งตนก็ยินดีที่จะรับ
ฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้
"เรื่องโครงสร้างกระทรวงทำกันมา
เป็นเวลา 10 ปีแล้ว แน่หน่อมว่ามีปัญหาหลาย
อย่างที่ตรงแก้ไข ซึ่งก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่จะ
ต้องมาพูดกันว่าปรับโครงสร้างให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้นได้อย่างไร แต่คงไม่ใช่เวลานี้ เพราะ
ถ้าเราย้อนมาพูดเรื่องนี้เร็วเกินไป ก็จะทำให้

ถึงความสนใจจากเรื่องที่เราจะทำ นั่นก็คือ
การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนการ
สอน การเพิ่มคุณภาพทั้งงานวิจัย การจัดการ
ศึกษา และการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ เช่น การผลิตครู
ให้ตรงกับความต้องการ และมีคุณลักษณะที่
ดี ไม่ใช่ผลิตครูจนล้นความต้องการ นอก
จากนี้จะต้องยกระดับมหาวิทยาลัย และผลิต
บัณฑิตให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ
ได้ ดังนั้น ผมจึงอยากให้เห็นในเรื่องเหล่านี้
ก่อน" นายจาตุรนต์กล่าว

“อ้อย”ไม่เอา ชะอย่าง แยกกระทรวง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2556 ที่จัดขึ้น ณ อาคารพลตำรวจเอกเกา สารสิน (C5) มพล. โดยมี นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานทปอ.ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้หารือถึงประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับการศึกษาถึงการแยกอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย

หลังจากนั้น วันที่ 14 ตุลาคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยถึงกรณีการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการศึกษาแนวทางการขอแยกอุดมศึกษา



ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย ซึ่ง ศ.พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก็เห็นด้วย แต่เสนอว่าควรเป็นการตั้งทบวงอุดมศึกษามีอิสระเต็มที่ ภายใต้อ.ศธ.จะมีความเป็นไปได้มากกว่า ว่ายังไม่อยากให้พูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างศธ.ในเวลานี้ เพราะตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ก็เห็นชัดแล้วว่าการเน้นเรื่องปรับโครงสร้างถือเป็นความบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิรูปการศึกษา ฉะนั้น ตนคิดว่าขณะนี้ควรจะมาหา

วิธีกันก่อนว่าจะจัดการอุดมศึกษาอย่างไรให้มีคุณภาพ ทั้งในเรื่องการวิจัยและผลิตบัณฑิต จากนั้นจึงไปสรุปประเด็นว่ามีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องปรับโครงสร้าง ซึ่งตนก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้

“เรื่องโครงสร้างกระทรวงทำกันมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว แนนอนว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ตรงกัน ซึ่งก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่จะต้องมาพูดกันว่าจะปรับโครงสร้างให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร แต่คงไม่ใช่เวลานี้ เพราะถ้าเราย้อนมาพูดเรื่องนี้เร็วเกินไป ก็จะทำให้

ถึงความสนใจจากเรื่องที่เราจะทำ นั่นก็คือ การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอน การเพิ่มคุณภาพทั้งงานวิจัย การจัดการศึกษา และการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น การผลิตครูให้ตรงกับความต้องการ และมีคุณลักษณะที่ดี ไม่ใช่ผลิตครูจนล้นความต้องการ นอกจากนี้จะต้องยกระดับมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ดังนั้น ผมจึงอยากให้เห็นในเรื่องเหล่านี้ก่อน” นายจาตุรนต์กล่าว